

**บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าเล็กน้อย หลังสกุลเงินตปท.ชะลอตัว, คาดยังแกว่งแคบ**

\*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าลงเล็กน้อย หลังจากสกุลเงินต่างประเทศที่แข็งค่าขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนถึงต้นสัปดาห์นี้ เริ่มชะลอการปรับตัวในระยะสั้น

\*ขณะที่ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะยังแกว่งตัวในกรอบแคบต่อไป เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาในตลาด และปริมาณการซื้อขายก็ไม่น่าแน่นนัก

\*ยุโรปปรับตัวขึ้นในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยฟื้นตัวขึ้นจากการร่วงลงทามกลางภาวะซื้อขายซบเซาเมื่อคืนนี้ หลังจากประธานยูโรกรุป กล่าวว่า ยูโรมีมูลค่ามากเกินจริง

\*ยุโรปเผชิญกับแรงกดดัน หลังจากนายฌอง-คล็อด ยุงค์เกอร์ ประธานยูโร กรุป กล่าวแสดงความเห็นดังกล่าว และโฆษกกระทรวงการคลังของเยอรมนีกล่าวว่า โครงการช่วยเหลือครั้งที่ 2 ให้แก่กรีซ มีความไม่แน่นอน

\*ความวิตกเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐที่ชะลอตัวลง หนุนการคาดการณ์ในตลาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลา นานขึ้น ซึ่งทำให้ดอลลาร์เป็นสกุลเงินที่น่าสนใจเพื่อใช้ในการระดมทุน

\*ดอลลาร์ออสเตรเลียอยู่ที่ใกล้เคียงสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ โดยปรับตัวแข็งแกร่งก่อนการประกาศมติการประชุมอัตราดอกเบี้ย ของธนาคารกลางออสเตรเลีย(อาร์บีเอ) ในวันนี้

\*นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ในโพลรอยเตอร์คาดว่า อาร์บีเอ จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.75% ขณะที่อาร์บีเอ ส่งสัญญาณเตือนในเดือนที่แล้วว่าอัตราดอกเบี้ยจะต้องปรับขึ้นในไม่ช้า เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ขณะที่อุตสาหกรรมเหมืองขยายตัว

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.266 บาท

\*09.04 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.31/35 จาก 30.26/32 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.30/32 จาก 30.30/31 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 80.20/21 จาก 80.13 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4571/73 จาก 1.4568 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เข้านตลาดไม่ค่อยมี activity เท่าไหร่ ก็คงยังรออยู่ หลังจากสกุลเงินต่างประเทศวิ่งกันมาเยอะแล้วเหมือนกัน แต่ของเรา ก็น่าจะเป็น range แคบๆเหมือนเดิม" ดีลเลอร์ กล่าว

เขามองว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบ 30.27/34 ด้วยปริมาณการซื้อขายที่ไม่มากนัก เนื่องจากนักลงทุนยังรอปัจจัยใหม่เข้ามาผลักดันทิศทางตลาด ขณะที่กระแสเงินลงทุนในช่วงนี้ ก็ไม่ค่อยหนาแน่นนัก ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการชะลอตัวการเลือกตั้งในต้นเดือนหน้า

EXIM  
DAILY  
NEWS

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้